

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญและตอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ (ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วัตถุประสงค์ : 1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า กลางน้ำ ปลายน้ำ

โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

2. สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า 1 แปลง ชื่อแปลงใหญ่ : แปลงใหญ่ปลาอินชี่ กุ้งขาว ต.บางบ่อ ต.เปร็ง ต.บางพลีน้อย ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด	1. งบดำเนินงาน	6,280 บาท	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า 1 แปลง 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่น้อยกว่า 3 3. มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. แปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 - แปลงใหญ่ปลากะพงขาว หมู่ 3,4,5,6 ต.คลองนินยมาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	1) ค่าใช้สอยและวัสดุให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ	1,120 บาท	
	2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ	5,160 บาท	
	2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	5,160 บาท	
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)			
1. เกิดการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันและนำความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการผลิตและการแปรรูปมาปรับใช้กับแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร			
2. เกิดการเชื่อมโยงตลาดในการจำหน่ายผลผลิตแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน			

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)								
			ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
1 ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่	แห่ง/ครั้ง	(บาท)																									ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
1/3	1,120				1/1	360	1/1	360	1/1	400																พีระเดช เดชศราเดโช ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	แห่ง/ครั้ง	(บาท)																								ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
1/1	5,160							1/1	5,160																	ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
3 จัดทำรายงานการอบรมภายหลังจากที่สมาชิกแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้ารับการอบรมเสร็จแล้ว	แห่ง/ครั้ง									1/1																ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
1/1																									ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์		
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	ครั้ง				1			1			1			1			1			1			1			ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
11					1			1			1			1			1			1			1			ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		6,280																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์

ชื่อ - สกุล (นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์

ชื่อ - สกุล (นายพีระเดช เดชศราเดโช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ผู้อนุมัติแผน ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์

ชื่อ - สกุล (นายสุหฤต พูลสมบัติ)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ